



สารอธิการบดี เนื่องในโอกาสรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา ๒๕๖๕

มหาวิทยาลัยรามคำแหง ยินดีต้อนรับนักศึกษาทุกคนเข้าสู่รั้วรามคำแหงด้วยความอบอุ่น และยินดีเป็นอย่างยิ่ง ขอให้นักศึกษาภาคภูมิใจกับการได้เป็นสมาชิกคนหนึ่งของ “ลูกฟอซูน” ที่จะดำรงเกียรติ ศักดิ์ศรี และความดีเหนือสิ่งอื่นใด

มหาวิทยาลัยรามคำแหงยึดมั่นอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเป็นสำคัญ ในการผลิตบัณฑิตให้มีความรู้คู่คุณธรรมโดยเป็นสถาบันการศึกษาของรัฐ ที่ตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยรามคำแหง พ.ศ. ๒๕๑๔ มุ่งหมายให้เป็น “ตลาดวิชา” ที่สร้างโอกาส และให้ความเสมอภาคทางการศึกษาแก่ปวงชนชาวไทย ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ที่โดดเด่นของมหาวิทยาลัยในการจัดการเรียนการสอนแบบตลาดวิชาควบคู่กับแบบจำกัดจำนวน

ภารกิจทั้ง ๔ ด้านของมหาวิทยาลัย ประกอบด้วย การเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ได้ดำเนินการอย่างมีคุณภาพและมีมาตรฐานตามหลักเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา ซึ่งนำมาบูรณาการกับการเรียนการสอนได้เป็นอย่างดี ทำให้กระบวนวิชาต่าง ๆ ที่นักศึกษาจะได้เรียนจากคณาจารย์เป็นเรื่องใกล้ตัว สามารถประยุกต์ใช้ได้ในชีวิตประจำวัน ภารกิจเหล่านี้เป็นสิ่งที่บุคลากรทุกภาคส่วนของมหาวิทยาลัยตระหนัก และให้ความสำคัญอย่างต่อเนื่องตลอด ๕๐ ปีที่ผ่านมา

แม้ในปีที่ผ่านมา การจัดการเรียนการสอนมีความเปลี่ยนแปลงด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด -19) ทว่านั่นเป็นโอกาสอันดีที่ทำให้มหาวิทยาลัยพัฒนาการจัดระบบการเรียนการสอนให้มีความหลากหลายมากยิ่งขึ้น นักศึกษาสามารถเข้าชั้นเรียนผ่านระบบออนไลน์วัดและประเมินผลการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพดังเดิม ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค

การขยายโอกาสทางการศึกษาของมหาวิทยาลัย เป็นที่ประจักษ์แก่สังคมด้วยมหาวิทยาลัยได้จัดตั้งสาขาวิทยาการเฉลิมพระเกียรติส่วนภูมิภาคขึ้นใน ๒๓ จังหวัดทั่วประเทศ พร้อมทั้งจัดศูนย์สอบส่วนภูมิภาคสำหรับนักศึกษาปริญญาตรีใน ๓๙ จังหวัด จำนวน ๔๑ ศูนย์สอบ รวมถึงการขยายการเรียนการสอนสู่ต่างประเทศสำหรับผู้มีความประสงค์จะศึกษาในระดับอุดมศึกษาใน ๓๒ ประเทศทั่วโลก โดยจัดให้มีศูนย์สอบในประเทศนั้นๆ รวม ๔๑ แห่ง โดยได้รับความร่วมมือจากกระทรวงการต่างประเทศ อนุเคราะห์สถานที่สอบ ณ สถานเอกอัครราชทูต และสถานกงสุลใหญ่ในต่างประเทศ โดยดำเนินการจัดสอบอย่างมีมาตรฐานเช่นเดียวกับการสอบที่มหาวิทยาลัย

ระบบการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยรามคำแหง ยังเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้เรียนรู้ และค้นหาตัวเองอย่างแท้จริง โดยสามารถลงทะเบียนเรียนในสาขาที่ตนเองสนใจในคณะต่างๆ และสามารถย้ายสาขาวิชาที่เรียนได้เมื่อค้นพบความถนัดที่แท้จริง นอกจากนี้ยังเปิดโอกาสให้นักเรียนได้มีโอกาสลงทะเบียนเรียนเพื่อสะสมหน่วยกิตในระดับปริญญาตรีล่วงหน้าขณะยังศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายได้ นักศึกษาสามารถศึกษารายละเอียดได้จากระเบียบการสมัครเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยรามคำแหงต่อไป

ขอให้นักศึกษาทุกคนจงเริ่มต้นชีวิตนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหงอย่างมีความสุข ด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจ ใช้ความพากเพียร มานะบากบั่น และมีวินัยที่สูงยิ่ง เพื่อศึกษาหาความรู้ พัฒนาตนเองในด้านต่างๆ กระทั่งสำเร็จการศึกษาเป็นบัณฑิตที่นำภาคภูมิใจ เพื่อเป็นกำลังสำคัญในการสร้างประโยชน์ให้กับสังคมและประเทศชาติต่อไป

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สีบพงษ์ ปราบใหญ่)

อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง

สารบัญ

	หน้า
- สารอธิการบดี	1
- ปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษา 2565 ส่วนกลาง	6
ส่วนที่ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัครส่วนกลาง	8
กระบวนวิชาที่เปิดสอนสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 (นักศึกษาใหม่)	9
เอกสารที่ใช้ประกอบการสมัครเป็นนักศึกษาใหม่	11
ขั้นตอนและวิธีการสมัครเข้าศึกษาเป็นรายกระบวนวิชาเพื่อเตรียมศึกษาระดับปริญญาตรี (PRE-DEGREE)	12
อัตราค่าธรรมเนียมและสูตรการชำระเงินสำหรับผู้เข้าศึกษารายกระบวนวิชา (PRE-DEGREE)	14
ตัวอย่างใบสมัครและใบขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา (ม.ร. 2)	15
การให้บริการของ e-service	16
ข้อมูล CODE รหัส ชื่อประเทศ	18
ขั้นตอนและวิธีการสมัครเป็นนักศึกษาด้วยตนเองที่มหาวิทยาลัย	19
อัตราค่าธรรมเนียมและการชำระเงินระดับปริญญาตรี	20
กำหนด CODE รหัสสาขาวิชา คณะต่างๆ ที่เขียนลงในใบสมัคร (ม.ร. 2)	21
การเขียนคำนำหน้านาม ชื่อ-นามสกุลเป็นภาษาอังกฤษ	23
ขั้นตอนการสมัครผ่านทางอินเทอร์เน็ตเว็บไซต์ www.iregis2.ru.ac.th	25
คู่มือการรับสมัครเข้าเป็นนักศึกษาทางไปรษณีย์	27
ความหมายของอักษรย่อ	33
หมายเลขโทรศัพท์ที่นักศึกษาควรทราบ	34
ส่วนที่ 2 ข้อมูลที่ควรทราบ	35
คำแนะนำ การยื่นสมัครเป็นนักศึกษาใหม่	36
คุณสมบัติและคุณสมบัติของผู้สมัครเข้าเป็นนักศึกษา	37
ข้อควรทราบเกี่ยวกับคุณสมบัติที่ใช้สมัคร	38
การจำแนกคุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครเข้าเป็นนักศึกษา	39
หลักเกณฑ์การเทียบระดับความรู้ผลการศึกษาต่างประเทศ	49
หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติในการใช้สิทธิเทียบโอนหน่วยกิต (ทุกคณะ)	60
ส่วนที่ 3 แผนกำหนดการศึกษาโครงสร้างหลักสูตร และการเทียบโอนหน่วยกิต ส่วนกลาง	61
คณะนิติศาสตร์	62
คณะบริหารธุรกิจ	81
คณะมนุษยศาสตร์	138
คณะศึกษาศาสตร์	225
คณะวิทยาศาสตร์	322
คณะรัฐศาสตร์	425
คณะเศรษฐศาสตร์	440
คณะสื่อสารมวลชน	464
คณะพัฒนารัฐพยางกรมุษย์	473

	หน้า
ส่วนที่ 4 ภาคผนวก	480
ข้อบังคับ ม.ร.ว่าด้วยการศึกษาชั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2560	481
ข้อบังคับ ม.ร.ว่าด้วยอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาค่าลงทะเบียนเรียนและค่าบำรุงการศึกษา ระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561	496
ข้อบังคับ ม.ร.ว่าด้วยอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาค่าลงทะเบียนเรียนและค่าบำรุงการศึกษา ชั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2560	497
ข้อบังคับ ม.ร.ว่าด้วยการเทียบโอนผลการเรียนระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2546	501
ข้อบังคับ ม.ร.ว่าด้วยวินัยนักศึกษา พ.ศ. 2522	504
ระเบียบ ม.ร.ว่าด้วยการศึกษาเป็นรายกระบวนวิชาเพื่อเตรียมศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560	505
ระเบียบ ม.ร.ว่าด้วยการศึกษาเป็นรายกระบวนวิชาเพื่อเตรียมศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2557	507
ระเบียบ ม.ร.ว่าด้วยการลงทะเบียนเรียนทางไปรษณีย์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560	510
ระเบียบ ม.ร.ว่าด้วยการลงทะเบียนเรียนทางไปรษณีย์ พ.ศ. 2545	511
ระเบียบ ม.ร.ว่าด้วยการสอบซ่อม พ.ศ. 2560	512
ระเบียบ ม.ร.ว่าด้วยการตรวจสอบหนังสือสำคัญแสดงคุณวุฒิและหนังสือรับรองบุคคล พ.ศ. 2562	514
ระเบียบ ม.ร.ว่าด้วยการให้รางวัลดีเด่นแก่นักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557	518
ประกาศ ม.ร.เรื่องให้นักศึกษาที่มีรหัสซ้ำซ้อนมากกว่าหนึ่งรหัสมาดำเนินการ ลาออกให้เหลือเพียงรหัสเดียว	519
ประกาศ ม.ร.เรื่องการขอลาออกจากการเป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี	520
ประกาศ ม.ร.เรื่องการขอสำเร็จการศึกษาของผู้เคยเป็นผู้เข้าศึกษาเป็นรายกระบวนวิชา เพื่อเตรียมศึกษาระดับปริญญาตรี	521
ประกาศ ม.ร.เรื่องการขอใช้สิทธิ์เทียบโอนหน่วยกิตภายหลังการสมัครเป็นนักศึกษา	522
ประกาศ ม.ร.เรื่องการขอย้ายคณะหรือเปลี่ยนสาขาวิชา	523
ประกาศ ม.ร.เรื่องการชำระเงินและจัดเก็บค่าธรรมเนียมการจัดส่งหนังสือสำคัญแสดง คุณวุฒิ จากสถานศึกษาต่างประเทศไปตรวจสอบยังหน่วยงานต้นสังกัด	525
ประกาศ ม.ร.เรื่องการขอคืนเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าลงทะเบียนเรียน และค่าบำรุงมหาวิทยาลัย	528
ประกาศ ม.ร.เรื่องการขอเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล คำนำหน้านามและยศของนักศึกษา	530
ประกาศ ม.ร.เรื่องการใช้คำนำหน้านามของพระภิกษุ สามเณร	531
ประกาศ ม.ร.เรื่องการอนุญาตให้พระภิกษุสามเณรเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี	532
ประกาศ ม.ร.เรื่องสถานที่สอบสำหรับพระภิกษุสามเณร	533
ประกาศ ม.ร.เรื่องหลักเกณฑ์การเทียบโอนความรู้ และการให้หน่วยกิตจากการศึกษา นอกระบบ และ/หรือการศึกษาตามอัธยาศัยเข้าสู่ระบบ ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2547	534
ประกาศ ม.ร.เรื่องข้อตกลงในการปฏิบัติการลงทะเบียนเรียนทางไปรษณีย์	535
ประกาศ ม.ร.เรื่องการรับสมัครนักศึกษาพิการเข้าเป็นนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี	537
ประกาศ ม.ร.เรื่องยกเลิกการแจกตารางสอบรายบุคคลนักศึกษาส่วนกลาง	538
ประกาศ ม.ร.เรื่องหลักฐานการเข้าสอบของนักศึกษาระดับปริญญาตรี	539
ประกาศ ม.ร.เรื่องหลักเกณฑ์การทดสอบภาษาไทยสำหรับผู้สมัครเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี ที่เป็นชาวต่างชาติ	540

ส่วนที่ 4 ภาคผนวก (ต่อ)

การบริการด้านกิจกรรมนักศึกษา	541
คำสั่ง มร.เรื่องข้อปฏิบัติในการสอบไล่ (แก้ไขเพิ่มเติม) พ.ศ. 2546	551
ข้อปฏิบัติในการสอบไล่	552
คำแนะนำการลงทะเบียนเรียนโดยแถบรหัสกระบวนวิชา (BAR CODE) และการเข้าสู่ระบบลงทะเบียนเรียนทางอินเทอร์เน็ต	553
การลงทะเบียนผ่าน Application RU REGIS (สำหรับนักศึกษาส่วนกลาง)	556
ขั้นตอนการติดต่อขอรับปริญญาบัตรสำหรับบัณฑิตที่ไม่เข้าพิธีพระราชทานปริญญาบัตร	557
การรักษาสถานภาพนักศึกษา คำแนะนำในการแจ้งจบและการเตรียมตัวเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร	558
คำแนะนำสำหรับนักศึกษาที่จบการศึกษาและได้รับการอนุมัติรายชื่อจากสภามหาวิทยาลัย	559
ตำราเรียนและอุปกรณ์การศึกษา	560
วิธีการสั่งซื้อตำราออนไลน์	561
สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติต่างประเทศ	562
ข้อปฏิบัติสำหรับนักศึกษาที่สอบผ่านรายวิชาครบตามหลักสูตร ระดับปริญญาตรี	563